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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ ท่ี 1/ 2564 วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2564 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายทองอินทร์ กันลา    ประธานสภาฯ ทองอินทร์ กันลา     
2 นายสมหวัง วงศ์มะณี รองประธานสภาฯ นายสมหวัง วงศ์มะณี  
3 นายภาษิต  ธุระกิจ เลขานุการสภา นายภาษิต  ธุระกิจ  
4 นายบุญเริง  อัครบาล ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายบุญเริง  อัครบาล ลา 
5 นายบุญมี  ทองค าแสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายบุญมี  ทองค าแสง  
6 นายอุไร  ขจรภพ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายอุไร  ขจรภพ  
7 นายสมหวัง  ปุระณะ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมหวัง  ปุระณะ  
8 นายอ านาจ  จอมค าสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  
9 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย ส.อบต. หมู่ที่ 4 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย  
10 นายปิยะวัฒน์   พิมมูล ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายปิยะวัฒน์   พิมมูล ลา 
11 นายมงคล  ไชยสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายมงคล  ไชยสัตย์  
12 นายถาวร  ศรีระยศ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายถาวร  ศรีระยศ  
13 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสนสิงห์  
14 นายหนูจันทร์  กุรัง ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายหนูจันทร์  กุรัง  
15 นายสุพรรณ  ธงอาจ ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายสุพรรณ  ธงอาจ  
16 นายไพมณี  สมนา ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายไพมณี  สมนา  
17 นายวิชัย  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นายวิชัย  ขันบุตร  
18 นางเครือวรรณ  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางเครือวรรณ  ขันบุตร  
19 นายส ารอง  วิชัยศร ส.อบต. หมู่ที่ 10 นายส ารอง  วิชัยศร  
20 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
21 นายคัมภีร์  อามัสสา ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายคัมภีร์  อามัสสา  
22 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
23 นายอุดร  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายอุดร  อุปรา  
24 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ที่ 13 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร  
25 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
26 นายค าตา อิโน ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายค าตา อิโน  
27 นายธงชัย  พรมรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายธงชัย  พรมรักษ์  
28 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  
29 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 16 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา  

 

 

 

ผู้มาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเข็มชาติ  โภคาเทพ นายก อบต. นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  
2 นายสหาย  สังฆะมะณี รองนายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
3 นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  
4 นายสมบูรณ์  แข้ค า ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้ค า  
5 นางกอบกุล  เฟื่องฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟื่องฟู  
6 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าส านักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
7 นางส าเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางส าเนียง  ปัญญา  
8 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  
9 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ ์ ผอ.กองการศึกษา นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ ์  
11 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายอภิไท   เฉลยพจน ์ นักบริหารงานทั่วไป นายอภิไท   เฉลยพจน ์  
14 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
15 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
16 นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล  
17 นายจิระเดช  ชุมสิงห ์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห ์  
18 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
19 นายสัญญา  ยิ่งก าแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งก าแหง  
20 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ ์ นางวาณี    จรรยา  
21 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
22 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  

 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1 นางปูริดา  ไชยกุมาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นางปูริดา  ไชยกุมาร  
2 นายอดุลย์  วิชัยศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 นายอดุลย์  วิชัยศร  

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
     - โดยมีนายทองอินทร์  กันลา ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร  
      ส่วนต าบลสะอาดสมบรูณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมสภา  
      องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญที่ 1/2564  
      ในวัน พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2564  
      ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  
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นายทองอินทร์  กันลา  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ ท่ี 1/2564 
ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายทองอินทร์  กันลา    ที่ประชุมพร้อมครับ ผมก็ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1/2564
ประธาน      วัน  พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
     ในการเข้าร่วมประชุมสภาขอบคุณทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
     สะอาดสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งสภาเราได้ก าหนดสมัยประชุม  
     สมัยสามัญ ที่ 1 เราก็มีหนังสือวาระการประชุมส่งก่อนสามวันก็มีหนังสือ  
     แจ้งให้ผู้น าท้องที่ให้ประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้า  
     ร่วมฟังในการประชุมและขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ให้เกียรติมานั่ง  
     รับฟังการประชุมสภาของเราคือท่านผู้ใหญ่ปูริดา ไชยกุมาร วันนี้ก็มีวาระ  
     ที่อยู่ในหนังสือท่ีแจ้งไปนะครับก็มีสมาชิกสภาลา 2 ท่านครับ ท่านที่ 1  
     นายบุญเริง  อัครบาล ท่านที่ 2 ท่านปิยะวัฒน์ พิมมูล ก็มีสมาชิก  
     ลาประชุม 2 ท่านนะครับ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายทองอินทร์  กันลา   การบันทึกการประชุมก็ได้ส่งให้ท่านสมาชิกก่อนสามวัน สมาชิกท่านใดมี  
ประธาน      ความประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ มีไหมครับ  
     ในบันทึกการประชุมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  
     เชิญท่านเลขาครับ  

นายภาษิต  ธุระกิจ  -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในเรื่องบันทึกการประชุมไม่ค่อยสวย  
เลขานุการสภา            เท่าไรครับก็ขออภัยท่านสมาชิกก็มีเลขทีห่นา้ ข้อความทีห่ายไปเมือ่ปริ้น  
     ออกมาแล้วไม่มีก็ขออภัยครับ ข้อความท่ีหายไปคือแผ่นที่ 36  
     เป็นข้อความที่อยู่ด้านล่างสุดตามหนังสือบันทึกการประชุมครับ  
     ท่านสมาชิกคงจะทราบบางเล่มก็มี บางเล่มก็ไม่มีครับ อีกหนึ่งฉบับต้อง  
     ขอโทษท่านร้อยตรีโยธิน อุปรา ก็แก้ไขเรียบร้อย ผมส่งหนังสือเสร็จท่านก็  
     ตรวจหนังสือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ ท่านก็ได้ทักท้วง ผมก็ได้แก้ไขแล้ว  
     ครับ ก็เรื่องที่ชื่อของท่านในการประชุมที่ผ่านมาได้ขาดหายไปและการ  
     บันทึกวาระการประชุมไม่สวยงามก็ขอโทษท่านสมาชิกทุกท่านด้วย  
     ขอบคุณครับ  
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นายทองอินทร์  กันลา   -  ท่านเลขาก็ได้แจ้งการบันทึกรายงานการประชุมที่มีข้อความขาดหายก็ได้
ประธาน      น าเรียนแก้ไขไปเรียบร้อยมีท่านอื่นท่ีจะขอแก้ไขอีกไหมครับ เชิญ  
     ท่านธงชัย พรมรักษ์ครับ  

 
นายธงชัย พรมรักษ์   -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแผ่น  
ส.อบต.หมู่ที่ 15     ที่ 4 ขอเปลี่ยนนายพงศกร เมาะราษี ผอ.กองการศึกษาออกซ่ึงท่านได้ย้าย  
     ไปแล้วเปลี่ยนเป็นนางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ก็ขอแก้ไขครับ  
 

นายทองอินทร์  กันลา   -  ก็ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผอ.กองการศึกษามีท่านอ่ืนอีก  
ประธาน                            ไหมครับ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองการ  
     บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ  
     รับรองวาระการประชุม รับรอง  27 เสียง 
        ไม่รบัรอง  - เสียง 
        ลา   2  เสียง 
        รวม   29 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 3  -  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นายทองอินทร์  กันลา  -  3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  
ประธาน         ทางผู้บริหารก็จะได้น าเรียนชี้แจงรายงานต่อสภาเราได้รับทราบ  
      ก็เชิญท่านนายกได้ชี้แจงนะครับ เชิญครับ 
 
นายเข็มชาติ  โภคาเทพ   -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือ  
นายก อบต.    ทราบ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ปูริดา ไชยกุมาร ที่ให้เกียรติมาเข้าร่วม  
     รับฟังในการประชุมครับ ก็น าเรียนว่างบประมาณปี 64 ผมก็ได้พูดกับ  
     สมาชิกทุกท่านแล้วว่าเป็นความไม่สบายใจงบประมาณของเรา  
     ในบางครั้งการแจ้งงบประมาณมันเป็นเม็ดเงินที่มากมาย แต่ท่าน  
     เหล่านั้นไม่เข้าใจงบประมาณที่มียอดตัวเลขสูงๆเอาไปใช้จ่ายอะไร  
     ท าไมไม่มีงบพัฒนา เมื่อได้จัดสรรปันส่วนทุกๆส่วนแล้วมันก็ไม่เหลือ  
     ก็จ าเป็นนะครับ แต่เป็นความโชคดีในปี 64 งบประมาณเราโครงสร้าง  
     พื้นฐานเราไม่ได้ตั้งเลยเพราะงบประมาณไม่มี เป็นความโชคดีเรา  
     ผมของบประมาณเสนอโครงการไปปรากฏว่ามาแล้วครับ บางโครงการ  
     ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ อย่างถนนเส้น หมู่ที่ 6 ไป หมู่ที่ 15 ก็ไม่สามารถ  
     ท าได้เพราะระยะทางมันไกล มันก็เกินศักยภาพของท้องถิ่นครับ มันดี  
     ตรงที่ว่าเราได้มาเป็นความภาคภูมิใจ ที่เราได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้ผมก็  
     น าเรียนตามเอกสารที่แจกให้นะครับ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง  
     หลวงท้องถ่ิน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพ้ืนทางดนิซีเมนต์  
     ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านสะอาดสมบูรณ์  
     หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสังข์ หมู่ที่ 15 ระยะทางยาว 2 ,820 เมตรหรือ 
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     มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11 ,280 ตารางเมตรงบประมาณ 9 ,955,000 บาท 
     นี้ละครับเป็นความโชคดีจริงๆได้ลาดยางนะครับ ซึ่งตอนนี้อบต.เราได้  
     ด าเนินการแล้วตามระเบียบวัสดุก็มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วครับ โครงการ  
     ที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนน  
     คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 169-006  
     ถนนบ้านสะอาดสมบูรณ์หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านสังข์ หมู่ที่ 15  
     กว้าง 4 เมตร ยาว 1 ,320 เมตร หนา 0.04 งบประมาณ  
     83 5,800 บาท โครงการที่ 3 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง  
     ท้องถิ่นเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
     ท้องถิ่น รอ.ถ.169-05 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านข้ีเหล็ก  
     กว้าง 6 เมตร ยาว 1 ,534 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ  
     2 ,588,800 บาท มีผู้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยครับ  โครงการที่ 4  
     โครงการประปาหมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 11  
     งบประมาณ 1 ,233,000 บาท ตรงนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการของฝ่าย  
     วัสดุ อบต.สะอาดสมบูรณ์ครับ โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้าง  
     ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์-  
     ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.169-02 บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12  
     ถึงบ้านแมตกว้าง 5-6 เมตร ยาว 1 ,326 เมตร หนา 0.04 เมตร  
     งบประมาณ 2 ,148,000 บาท เสียจุดเดียวไหล่ทางไม่มีท าให้ถนนแคบ  
     มีผู้จัดซื้อจัดจ้างแล้วครับแต่โครงการที่เสนอมานี้มีเงินคงเหลือ  
     อยู่นะครับ น่าจะมีงบประมาณสี่ล้านเจ็ด ผมก็บอกผอ.กองช่างกับช่าง  
     เบื้องต้นไปส ารวจให้ผมหน่อย เอาบ้านดอนศรีไปบ้านกาหลง  
     สักห้าแสน เอาบ้านกาหลงไปหนองแข้สักห้าแสนเอาบ้านหนองแข้  
     ไปบ้านแมตห้าแสนเอาหนองแข้ไปนาโพธิ์ เสร็จแล้วไปฝั่งทางหมู่ที่ 13  
     อยากได้ที่เหลือให้เต็ม จากทางบ้านท่านก านันเข้ามาสักห้าแสน  
     คุ้มน้อยสมประสงค์ไปแยกเส้นนาโพธิ์ก็จะท าให้ก็ขอกราบเรียน  
     เพื่อทราบ ที่รับจากโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจมาก็เป็นความภาคภูมิใจ  
     ของ อบต.เราก็น าเรียนให้รับทราบครับ ขอบคุณครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา  -  ก็เป็นการแจ้งให้ทราบนะครับ โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณ  
ประธาน                                ก็มาพอสมควรเป็นการรายงานให้ทราบ มีท่านใดจะสอบถาม  
      เกี่ยวกับโครงการเฉพาะกิจ มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  
     3.2 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์เคลื่อนที่พบ  
     ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2564 เนื่องจากอบต.เราได้ตั้งงบประมาณไว้  
      ของปี 2564 เกี่ยวกับโครงการพบประชาชนหน่วยบริการประชาชน  
     ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ  
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นายเข็มชาติ  โภคาเทพ   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ โครงการอบต.เคลื่อนที่งบประมาณ  
นายก อบต.    ปี 2564 โครงการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเนื่องจากว่า  
      ราชการกับท้องถิ่นรู้สึกว่าจะห่างกันโครงการนี้ผมคิดตั้งแต่มาเป็น  
      นายก อบต.ปี 43 มันเป็นโครงการดี จนอ าเภอก็ได้มีอ าเภอเคลื่อนที่  
      จังหวัดเคลือ่นทีร่าชการต้องลงพ้ืนทีไ่ปหาประชาชนดงันัน้โครงการนี้  
      เราท ามาแต่มีข้อจ ากัด ในเรื่องงบประมาณหรือระเบียบพอสมควร  
       แตเ่ราก็ต้องใช้งบประมาณทีอ่ยู่ในกรอบท่ีจะใช้ได ้ภารกิจ อบต.จะต้อง  
       มาให้บริการ การบริการรูปเดิมๆ เขาก็เข้าใจ ตดัผม เสรมิสวย  
      ฉีดวัคซี นสุนัข มีหมู่ที่ 15 สอบถามมาว่ามีต่อไหมครับไม่มีนะครับ  
      เวลาประชาสัมพันธ์ก็ฝากท่านนะครับในเรื่องโควิดต้องน าไปพูดคุย  
      เป็นเรื่องส าคัญที่จะไปพูดคุยเราต้องสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้าน  
      การป้องกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ ครับและเราต้องไป  
      ท าความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืนครับแต่  
      ต าบลสะอาดสมบูรณ์เราไม่มีนะครับ และมีหลายประเด็นที่จะคงพบ  
      กันในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ครับขอบคุณครับ 
 
ประธาน    - ก็ได้น าเรียนเกี่ยวกับ อบต. เคลื่อนที่ก็มีก าหนด ตารางได้ดูนะครับ  
นายทองอินทร์ กันลา    ตามหนังสือท่านนายกก็ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ได้รับทราบมีท่านใด  
      จะอภิปรายไหมครับเชิญท่านสุพรรณ ธงอาจ ครับ  
 
นายสุพรรณ ธงอาจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพวันนี้ผมดีใจท่านนายกได้เข้ามาร่วม  
ส.อบต. หมู่ที่ 8     ประชุมกับสมาชิกในสมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 สภาเราก็ภูมิใจกับท่านนายก  
      ที่ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานท่านนายกได้ชี้แจงแล้ว  
      สภาเราก็ภูมิใจครับ  ถึงสภาเราไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ  
      ในงบประมาณปี 2564 ท่านมีฝีมือมากหาเงินจากนอกสภาของเรา  
      ทางจังหวัดท่านก็เอามาพัฒนาเป็นวาระสุดท้ายครับ  เป็นสิ่งที่ดีครับผม  
      ภูมิใจมากครับ  ท่านนายกท่านต้องท าอย่างนี้ครับ  ต้องท าต่อไปครับ  
      นี่เป็นผลงานสม เป็น มืออาชีพ อีกเรื่องครับ  พูดเกี่ยวกับเรื่องโควิด  
      ท่านก็บอกว่าเมื่อวานท่านก็ไปแจกเบี้ ยยังชีพกับทุกหมู่บ้าน  ไปสวัสดี  
      ปีใหม่ด้วยเพราะท่านไม่เคยไปโซนนั้นนานแล้ว มีแต่ท่านรองค าพันธ์ไป  
      สงสยัท่านคงจะสานงานตอ่ครับ อีกเรื่องหนึ่งเก่ียวกับ อบต.เคลื่อนที่  
        ผมก็ขอฝากกับท่านนายก เก่ียวกับวัคซยีครับ ผมอยากให้มียาฆ่าพยาธิ  
      ด้วย อยากให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านได้ใช้บริการ เพราะเราได้ท าทุกปี  
      ผมขอฝากท่านนายกไว้ ขอบคุณครับ  
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นายทองอินทร์  กันลา   -  เชิญ ท่านนายก ครับ  
ประธาน  
 
นายเข็มชาติ  โภคาเทพ   -  ขอบคุณท่านสุพรรณ  ธงอาจ นี่คือความภูมิใจร่วมกัน ถามว่าเราเอาไป  
นายก อบต.     เป็นประเด็นการเมืองได้ ประเด็นที่ต้องชี้แจงคือว่า ท่านบอกว่าผม  
      ไม่เคยไปฝั่งนั้นเลย ต้องชี้แจงเลยนะครับ ผมกับท่านค าพันธ์  
       ผมมอบหมายให้ท่านท างานโดยตลอด รกัและเคารพกัน ให้ท่านดูแล  
      ภารกิจโครงการ ต่อไปต้องแจ้งให้ทราบ โครงการของศูนย์จัดการ  
      เครือข่าย เราได้มาสิบหกล้านบาท หลายโครงการที่ได้หมอบหมาย  
      เช่นกัน การมอบเบี้ยยังชีพ มีบางคนถามว่าท าไมไม่เอาเข้าบัญชี  
      ให้ชาวบ้านไปกดเองมีคนจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผมเลย  
      บอกว่า ร้องก็ร้องเลย เพราะผมถือระเบียบในมือ จะจ่ายเป็นเงินสด  
      หรอืโอนก็ได ้ขัน้ตอนมีอยู่ 3 ช่องทาง มีคนจะร้องเรียนผมด้วย ว่าผม  
      เอาตรงนี้ไปหาเสียงการเมืองแต่สิ่งที่ได้คือสาระการมอบคือเราได้ไปรับ  
      ฟังเสียงความทุกข์ สุข ของชาวบ้าน  
 
นายทองอินทร์ กันลา   -  มีท่านอื่นอีไหมครับ จะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ อบต.เคลื่อนที่  
ประธาน     ถ้าไม่มีก็เข้าสู่วาระท่ี 3.3 การด าเนินงานศูนย์จัดการเครือข่าย  
      สุขภาพวะชุมชน 
 
นายเข็มชาติ  โภคาเทพ   -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 3.3 การด าเนินงานศูนย์จัดการ  
นายก.อบต.     เครือข่ายสุขภาพวะชุมชน ก็คงจะเป็นที่เราและท่านได้รู้จักกัน  
      เป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้มาเป็นนายก อบต.ท าเรื่องสุขภาพ  
      ผมบอกแตแ่รกทีเ่ลน่การเมืองท้องถ่ิน จะมาท าถนนคอนกรีตถนนดี  
      แล้วคนต้องสุขภาพดี สุขภาพคือท าต าบลสุขภาวะ ผมขออนุญาต  
      กล่าวถึงท่ีมาก่อนว่าแนวคิดท่ีผมมานั่งบริหารนายกอบต.ที่นี้ ปี 2543  
      เป็นต้นมา มานั่งปุ๊บถนนก็มีความจ าเป็นที่ต้องท า แต่ในขณะเดียวกัน  
      เมื่อท าถนนดีปุ๊บ ต้องคิดไปด้วยทั้งท าท้ังคิด ต้องท าอย่างไร คนถึงจะมี  
      สุขภาพด ีก็ท าต าบลสุขภาวะจนมาปี 2549 มาท า 1 ,800 เตียง  
      เป็นไงครับ 1,800 เตียง เริ่มที่ปี 2549 เราก็โด่งดังถึงขนาด  
      1 ,800 เตียง เอามาเป็นนวัตกรรมปี 2550 ประกวดธรรมาภิบาล  
      ก็ได้รางวัลธรรมาภิบาลเพราะนวัตกรรมก็คือเรื่องต าบลสุขภาพ  
      ธรรมมาภิบาล 1 ,800 เตียง ครับ  
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นายสมบูรณ์  แข้ค า   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมใน  
ปลัด อบต.     ระเบียบวาระท่ี 3 การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 เรามี  
      ระเบียบวาระน้อย เป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณก็จะน าเรียนเพิ่มเติม  
      ทั้งหมดเลยครับ เริ่มจาก 3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
      ปี 2564 เราได้รับจัดสรรมาเรียบร้อย แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
      ในบางอย่างที่ไม่ถูกต้องขึ้นไปที่จังหวัด ได้รับอนุมัติลงมาแล้วไม่ถูกต้อง  
      เช่น ไหล่ทาง ความหนาของถนนคอนกรีต ก็ประมาณนี้ได้ด าเนินการ  
      จัดซื้อจัดจ้าง ยังเหลอืประปาหมูบ่า้น หมูที่ ่11 หมู่เดียว  
      ยังไม่ประมาณการ เนื่องจากรอประมาณการราคากลางต้องมี  
      ไฟฟ้าด้วย มีการขยายเขตไฟฟ้า ทางจังหวัดก็ได้เร่งทุกวันที่เราท าไป  
      แล้วก็มีเงินเหลือจ่ายอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทคอนกรีตได้มา  
      สามล้านเจ็ด มันไปทับซอ้นกับลาดยางเราเลยใช้บางสว่นเนื่องจาก  
      ถนนบ้านสะอาดสมบูรณ์ไปบ้านสังข์ยาว 3 กิโลเมตร แจ้งเราได้  
      ลาดยาง 2 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นจะเหลืออีกนิดหนึ่งเราก็ใช้ถนน  
      คอนกรีต เราใช้ไป 8 แสน ประมาณการแต่เขายื่นซอง 5 แสน ก็เหลือ  
      จากส่วนนี้ก็จะมารวมกันทีเ่หลอืเดิม เรามีเงนิเหลือจากคอนกรีต  
       3 ,200,000 และมีเหลือของลาดยาง 2 เส้น เส้นของบ้านดงเค็ง  
      ไปขี้เหล็ก เหลืออยู่ 529 ,000 และก็เส้นบ้านแมตไปบ้านดอนศรีวิไล  
      เหลือ 360 ,000 ขั้นตอนที่ใช้เขาให้ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมคือเหลือ  
         จากคอนกรีตก็ท าคอนกรีต เหลอืจากลาดยางก็ท าลาดยาง โดยดูพ้ืนที่  
      ในหมู่บ้านนั้นว่ามีท่ีจะสร้างต่อไหมถ้าไม่มีก็จะน าไปท าอย่างอ่ืน  
      โดยเราต้องท าโครงการ เสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมฝ่ายจังหวัด  
      ท ารายละเอียดท าแบบแปลน ท าประมาณค่าใช้จ่ายขึ้นไปเหมือนเดิม  
      ไม่รู้ว่าเขาจะพิจารณานานหรือเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งไปก่อนจะสั่งได้  
      เขาต้องมาลงนามในสัญญาก่อนไม่ใช่ว่าเหลือแล้วจะท าเลยนะครับ  
       เผื่อเขาไม่มาท าสัญญาให้กซ็วยอีก เพราะฉะนั้นต้องให้เขามาลงนามใน  
      สัญญาก่อนจึงจะเป็นเงินเหลือครับ 

3.3 การด าเนินงานศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาพวะชุมชน เราจะมีงาน  
   ภารกิจสุดท้าย จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการรับรุ่น เรา 
    จะเอาต าบลต่างๆมาเรียนรู้กับเราแล้วก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมครับ 

 
 

นายทองอินทร์  กันลา  - ก็น าเรียนเกี่ยวกับโครงการท่านปลัดก็สรุปให้ทราบสมาชิกท่านใด 
ประธาน      จะอภิปรายสอบถาม มีหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เข้าสู่ วาระท่ี 4 ครับ 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายทองอินทร์ กันลา  - 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  
ประธาน     เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดสมัยประชุมสภาในปีที่  
      ผ่านมาและแต่ละปีก็มี ก าหนด 4 สมัย แต่เวลาที่ยังเหลืออยู่สิ้นปี พ.ศ. 

ที่เหลือ สภาจะต้องก าหนดอีกมีท่านใดจะเสนอครับ 
เชิญท่านอุดร อุปรา ครับ 

 
นายอุดร อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพใน วาระ ที่ 4 ในช่วงก าหนดสมั ย 
ส.อบต.หมู่ที่ 13    ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ผมมองเห็น  
      ความจ าเป็นครับผมอยากจะเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาในส่วน  
      ที่เหลือของปีพ.ศ. 2564 ครับอีก 3 สมัย 

สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม  2564 - 24 พฤษภาคม 2564 
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม     2564 - 24 สิงหาคม 2564 

     สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 24 พฤศจิกายน 2564  
ส าหรับผมเสนอเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายทองอินทร์  กันลา  - ท่านอุดร อุปรา เสนอ 3 สมัย แล้วครับ  มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม  
ประธาน     ถ้าไม่มีคงจะมีท่านอุดรเสนอเพียงท่านเดียวสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ.  
      2564 ที่สภาเราได้พิจารณาเสนอก าหนดไว้จะไม่มีการขออนุมัตินะครับ  
      เพราะมีท่านเดียวเสนอขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง  
   1. นายสุพรรณ  ธงอาจ 

2. นายคัมภีร์  อามัสสา 
3. นายอุไร  ขจรภพ 

4.2 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 

นายทองอินทร์ กันลา   - เชิญท่าน ผอ. ออกองการศึกษาครับ 
ประธาน  
 
นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ ระเบียบตัวนี้มีมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548  
ผอ. กองการศึกษา   มาปรับปรุงครั้งสุดท้าย ตุลาคม 2559 คณะกรรมการการศึกษาของ  
      การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ประธาน  รองประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการ  
       กองที่เก่ียวข้อง  ประธานคณะกรรมการการศึกษา  คือ จะมีประธาน  
      กรรมการการศึกษาของศูนย์แมต ทั้งสองศูนย์  จะเป็นกรรมการร่วม  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาคัดเลือก 1 ท่าน จากสภาหัวหน้าหน่วยงานของ  

  เอกชนที่เกี่ยวข้องมีก็ได้  ไม่มีก็ได้ ในส่วนนี้ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  เป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการชุดนี้มีวาระ  4 ปี  
  อ านาจหน้าที่  คือ  การพิจารณาแผนของการศึกษา  แผนพัฒนา  
    การศึกษา  ติดตามและประเมินแผน  ของการศึกษา  คือ วันนี้จะมาขอ  
  มติจากท่ีประชุม เพ่ือขอสมาชิกหนึ่งท่านในกรรมการชุดนี้ค่ะ 

 
นายทองอินทร์ กันลา  - ท่าน ผอ. ก็ได้น าเรียนการท าหน้าที่ในวันนี้  เราต้องเลือกกรรมการ  
ประธาน      จากสภาจ านวนหนึ่งท่าน  เพ่ือเป็นคณะกรรมการการศึกษา  
       เชิญเสนอได้ครับ เชิญท่านสุพรรณ ธงอาจ ครับ 
 
นายสุพรรณ ธงอาจ   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมเสนอคณะกรรมการการศึกษา 
ส.อบต หมู่ที่ 8    เสนอ ท่านสมหวัง วงศ์มะณี ครับ 
 
นายทองอินทร์ กันลา  - ท่านสุพรรณ ธงอาจ เสนอ ท่านสมหวัง วงศ์มะณ ีมีท่านอื่นอีกหรือ
ประธาน     ไม่ครับ ไม่มีขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   
   1. นายอุดร อุปรา 

      2. นายไพมณี สมนา 
      3. นายอุไร ขจรภพ  

เชิญท่านสมหวัง วงศ์มะณี ครับ 
  

นายสมหวัง วงศ์มะณ ี - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพจริงๆ  แล้วในการเลือกคณะกรรมการ  
ส.อบต หมู่ที่ 14      การศึกษาผมก็ได้รับต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งรองประธานศูนย์มันจะ  
       ซ้ า กันหรือไม่ครับ  จริงๆแล้วผมว่าจะขอสละสิทธิ์ให้คนในพ้ืนที่เป็น  
      คณะกรรมการพิจารณาแผน  เช่น  บ้านแมต  จะเหมาะสมครับ   
      ถ้าไม่ติดขัดก็ไม่ว่าครับ 

 
 
นายทองอินทร์ กันลา   - ไม่ขัดนะครับ ก็อยู่ในคนละคณะกรรมการครับ มติที่ประชุมเห็นว่า 
ประธาน ท่ านมีความเหมาะสม ไม่ผิดระเบียบก็สามารถเป็นได้ไม่มีท่านอ่ืนเสนอ

อีกก็เข้าสู่วาระอ่ืนๆ ต่อไปนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
นายทองอินทร์ กันลา   - ในวาระอ่ืนๆผมขอเชิญท่านรองสมหวัง วงศ์มะณี เป็นประธาน 
ประธาน       ท าหน้าที่ต่อไปในช่วงนี้ครับเชิญครับ 
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นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ก็ขอประชุมต่อเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อเชิญครับ 
ประธานสภา      ท่านโยธิน อุปรา ครับ 

 
ร้อยตรีโยธิน อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระอ่ืนๆผมมีเรื่องท่ีจะแจ้ง  
ส.อบต หมู่ที่ 16     ขอความเห็นชอบขอปรึกษาหารือ 2 เรื่อง เรื่องแรกปรึกษาหารือรื้อ  
       ถอนทางสูบน้ าประปาภายในวัดแจ่มอารมณ์บ้านสงยางซึ่งได้มีการ  
       ก่อสร้างใหม่เม่ือ 2 ปีที่แล้ว ถัง เก่า  ทั้งชุดมีถังรับน้ าจ านวน 8 ใบ  
      ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งตั้งอยู่ ภายในวัดแจ่มอารมณ์บ้านสงยางต้องการ  
      จะรื้อถอนเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้เกิด  
        ความสวยงามอีกประการหนึ่งต้องการที่จะน าถังสูงประปารื้อถอน  
        ย้ายที่เพ่ือเป็นบ่อบาดาลภายในวัดเมื่อมีเหตุจ าเป็นเพื่อให้ความถูกต้อง  
      ตามระเบียบไม่ต้องมีปัญหาภายหลังก็ขอปรึกษาว่าจะต้องด าเนินการ  
      ด้านเอกสารอย่างไรบ้าง  ผมได้ปรึกษาปลัด ผอ.กองช่างแล้วว่าการ  
      รื้อถอนภายในวัดไม่ได้ย้ายไปนอกพ้ืนที่วัดไม่ต้องท าเอกสาร 
      ทางท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านต้องการความชัดเจน ต้องท าหนังสือ  
       หรือไม่ก็ขอปรึกษาครับ ประการที่ 2 ตอนนี้พื้นที่ชุมชนสงยาง หมู่ที่ 7  
       หมู่ที่ 16 ก็อยู่ในพื้นท่ีก่อสร้างถนนสี่เลนปัญหาเกิดขึ้นคือท่อน้ าประปา  
      ช ารุด แตกรั่ว อยู่บ่อยครั้งการประสานงานก็ได้รับความเห็นใจ มีน้ าใจ 

จากผู้รับเหมาซ่อมให้  บางครั้งเขาก็ยึดถือหลักการระเบียบ  หนังสือ  
   ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ  
  ตรวจสอบซ่อมแซมปัญหาคือผู้ใช้น้ าเป็นเวลา 3 วัน 5 วัน 7 วัน  
  รอไม่ได้ครับ เพราะว่าความเดือดร้อนนี้ใครไม่รู้  ไม่โดน ไม่เห็น  ดังนั้น 
  ปัญหานี้ก็อยากให้ตกลงให้มันชัดเจน เมื่อเช้าของวันนี้ครับก็เกิดปัญหา  
  อีกมีท่อน้ าประปาแตกประมาณ 5 โมงครึ่งผู้ที่ดูแลอยู่ใกล้พื้นที่ผมได้  
   ประสานไว้ได้คุยกับท่าน ส.อบต หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 16  ทุกท่านบอกให้พี่  
   น้องแจ้งข่าวสารให้กับผู้รับ ผิดชอบได้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดย  
   ด่วนดังนั้นแก้ไขปัญหาได้บ้างครับท่านรองค าพันธ์ มาต ย์วิเศษ  
  ท่านที่ดูแลให้ประจ านายช่างประปาก็ไปบ่อยครับ  บางครั้งก็ 3 เวลา  
  ก็เห็นใจครับ เพราะมันจ าเป็น  การสร้างถนนใช้รถแม็คโครขุดไปก็โดน  
    ท่อถ้าการก่อสร้างถนนเสร็จก็อยาก ได้ทางเดิน ท่อประปาใหม่ครับอีก  
   ประการหนึ่งครับ  ตอนนี้ประปา สง ยางหมู่ที่ 16  ด้านทิศใต้  
  วัดแจ่มอารมณ์ตลอดทั้งสายท่อน้ าประปาไม่ได้เปลี่ยนท่อเมนไหมครับ 
   ตั้งแต่เริ่มสร้างมาพ.ศ. 2536 ไม่เคยเปลี่ยนท่อเมนปัญหาเกิด ท่ออุดตัน 
  น้ าไหลน้อย  บางครั้งก็ไม่ไหล  ก็กระทบอย่างหนักน้ าไม่ไหลอยู่  
  ประมาณ  7 วัน  ก็ขอความช่วยเหลือขออนุญาตเอ่ยนาม  
  ท่านค าพันธ์ มาตรวิเศษ 
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ผู้ที่ประสานงานติดต่อนายช่างให้แก้ไขปัญหาจนน้ าไหลพอบรรเทา  

  ความเดือดร้อน  ผมขอเสนอหางบประมาณเปลี่ยนใหม่ด้วยครับ  
  การใช้งานนานแล้วครับ  ทางคุ้มใต้ตลอดสายถ้าเป็นไปได้ก็คงจะ  
  บรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 16 ได้เป็นอย่างดีครับ 

 
นายสมหวัง วงศ์มะณี   - เชิญท่านไพมณี สมนา ครับ 
ประธาน  
  
นายไพมณี สมนา   - เนื่องจากหมู่บ้านของผมเรื่องอุปกรณ์กีฬาสภาเราก็อนุมัติไปแล้ว  
ส.อบต หมู่ที่ 8     ผมจ าได้ก็ประมาณ 90,000 กว่าในการจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน  
       ก่อนจะแข่งขันกีฬา  ก็จะมีการจะซื้ออุปกรณ์กีฬาก่อน ไม่ทราบว่า  
      ทางองค์กร เราช้าครับปีนี้ ก็อยากให้จัดซื้อให้เร่งด่วนด้วยครับก็อยู่  
      ในช่วงโควิดเราไม่จัดวันเดียว  จัดเป็นอาทิตย์ก็ได้  แต่ละเสาร์-อาทิตย์  
      ก็ได้ครับ  ก็เน้นไปที่กีฬายอดนิยมเรื่องฟุตบอลชายก็คงจัดได้ครับ  
      เพราะเป็นกีฬา คุณครับ 
 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - จากสมาชิกหมู่ที่ 8 ท่านมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ประธาน     ที่ล่าช้าแต่ทุกปีก็ได้มอบทันครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อครับ 

เชิญท่านธงชัย พรมรักษ์ 
 

นายธงชัย พรมรักษ์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ มีเรื่องจะถามเก่ียวกับเรื่องถังแรงดัน 
ส.อบต  หมู่ที่ 15    ประปาในหมู่บ้านสังข์ครับ ซึ่งในการประชุมในครั้งที่แล้วขออนุมัติ  
      เสนอสภาไปแล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการ  ชาวบ้านก็ได้รับความ  
      เดือดร้อนเป็นอย่างมากยังไงก็ช่วย อย่างเร่งด่วนด้วยครับ  อีกเรื่องครับ 
      ถนนลูกรังก็ได้ท าหนังสือถึงคณะผู้บริหารไปแล้ว เกี่ยวกับลูกรัง  
      ในหมู่บ้าน ซึ่งก็มีอยู่ในข้อบัญญัติครับ ยังไงก็ฝากกับคณะผู้บริหารด้วย  
      ครับขอบคุณครับ 
 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ยังไงก็ฝากกับผู้มีความเก่ียวข้องด้วยเกี่ยวกับความจ าเป็นเร่งด่วนของ 
ประธาน     พ่ีน้องชาวบ้าน มีท่านใดอภิปรายครับ เชิญท่านมงคล ไชยสัตย์ ครับ 
 
นายมงคล ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ส.อบต หมู่ที่ 6     คณะกรรมการชาวบ้านสะอาดสมบูรณ์ได้ท าหนังสือเอกสารส่งมาแล้ว  
      เรื่องขุดหนองบัวไม่รู้ว่าเรื่องถึงไหนแล้ว นานพอสมควรแล้วไม่ทราบว่า  
      จะได้ขุดหรือไม่ครับ  เรื่องถนนหมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 15 เดิมถนนต่ า  
      เมื่อมีการก่อสร้างจะมีการถมดินข้ึนอีกหรือไม่ครับขอบคุณครับ 
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นายสมหวัง วงศ์มะณี  - จริงๆแล้วทุกโครงการต้องมีช่างไปส ารวจโครงการที่จะรองรับ 
ประธาน      ใช้งบประมาณเท่าไรแต่ก็จะให้ผู้บริหารตอบ เชิญท่านอุดร อุปรา ครับ 
 
นายอุดร อุปรา    - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอโครงการซ่อมคสล. 
ส.อบต หมู่ที ่13     คือทางแยกลงมาจากถนนปัทมานนท์ไปขี้เหล็กไปหนองผื อมันแคบ  
      พ่ีน้องประชาชนสัญจรได้ไม่สะดวกก็ฝากแก้ไขด้วยครับ 
 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - เป็นข้อซักถามหรือข้อเสนอของสมาชิกมีความเร่งด่วนของแต่ละชุมชน 
ประธาน     ของเรา มีท่านใดจะอภิปรายครับ เชิญผู้บริหารตอบ ครับ 
 
นายค าพันธ์ มาตย์วิเศษ   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพตอบในวาระอ่ืนๆต าบลเราเป็นพื้นที่
รองนายก อบต.     กว้างแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องตลอด ตอบข้อสอบถาม  
      ท่านโยธิน อุปรา  หมู่ที่ 16 เรื่องรื้อถอนถังประปา  ภายในวัด   
      คือรื้อถอนแล้วไม่ท าลายก็สามารถหรือถอนได้เลย  ปัญหาประปา  
      ไม่ค่อยไหลก็ให้ช่างไปประมาณการ  แล้วในการเปลี่ยนท่อเมนใหม่เลย  
      ตอนนี้ก็ให้ช่างไปซ่อมแซมให้พอใช้ได้แต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไร  
      เรื่องก่อสร้างถนนสี่เลน  ประปาเข้าไปอยู่ในถนนหลวงท าให้ประปา  
      แตกบ่อย ๆ ก็เริ่มแก้ไขไปเรื่อย ๆตอบข้อสอบถามของ  
      ท่านไพมณี สมนา เรื่องอุปกรณ์กีฬาที่มีการส ารวจไปทุกหมู่บ้าน  
      แล้วทาง อบต. เราก็จะได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ดีให้มาตรฐานครับ  
      ส่วนของท่านธงชัย พรมรักษ์ เรื่องเครื่องแรงดันน้ าประปาก็ผ่านสภา  
      เรียบร้อยก็อยู่ในช่วงเตรียม การจัดซื้อส าหรับถนนขึ้นอยู่กั บ 
      งบประมาณถ้าไม่ได้ก็คงเป็นงบประมาณต่อไปครับ   
      ท่านมงคล ไชยสัตย์ เรื่องขุดหนองบัว  มีอยู่ 2 ประเด็น  
      1 ทาง อบต. ขุดได้ไหมก็คงได้ทราบตาม ผอ. กองช่างได้ชี้แจง  
      ระเบียบการขุดหนองท าอย่างไรบ้าง  ประเด็นที่ 2 ถ้าไม่มีงบประมาณ  
      ก็ท าหนังสือเสนอ อบจ. ต่อเรื่องถนนของท่านอุดร อุปรา เ ส้นนี้ก็ไม่รู้  
      เหมือนกันว่าท าถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางมาท าไมไม่จรดกัน  
       ถนนมันโค้งท าตรงไม่ได้หรือก็คงจะสอบถามเจ้าหน้าที่ของที่ดิน  
      ถนนเส้นนี้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ก็จะน าเรียนตอบข้อสอบถามใน  
      วาระอ่ืนๆแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ก็จะชัดเจนนะครับในการ ตอบข้อสอบถามของสมาชิก 
ประธาน      เชิญท่านมงคล ไชยสัตย์ ครับ 
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นายมงคล ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเรื่องไปติดต่อที่ทิ้งดินวัดหนองหญ้า  
ส.อบต หมู่ที่ 6       ไซร้ทางท่านเจ้าอาวาสก็ไม่มีปัญหานะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเรา 16 ชุมชน 
ประธาน      ในการแก้ไขผมไม่อยากให้ซอยงบประมาณมันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้  
       เต็มที่ครับเชิญ ผอ. กองการศึกษาครับ 
 
นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกท่ีสอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬา  
ผอ.กองการศึกษา    เราส ารวจอุปกรณ์กีฬาตั้งแต่เดือนธันวาคม  พอเดือนธันวาคมส ารวจ  
       แล้วก็ติดโควิด  ช่วงผู้ว่าให้ระงับให้จัดกิจกรรมต่างๆ  คือนักวิชาการ  
      โทรมาประสานทางจังหวัด  จังหวัดว่าให้งดไว้ก่อน  พอมาถึงประกาศ  
      ของผู้ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้คือวันนี้สะดวกให้มาเซ็นวันนี้ เสนอไป  
      แล้วอุปกรณ์กีฬาเราใช้ระเบียบที่เขาให้ใช้คือระเบียบปี 2547  
      การคัดเลือกอุปกรณ์กีฬาของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      จะก าหนดไว้เลยว่าฟุตบอลขนาดเบอร์ 5 เป็นหนังอัด PU หนังอัด  
      ก็ฝากท่านรองอีกครั้งเพราะว่าเราก าหนดคุณลักษณะตามระเบียบ  
      แต่ไม่รู้ว่าการจัดหาจะมาอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยคะ 
 
นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ก็ชัดเจนนะครับ  ขนาดลูกฟุตบอลต้องได้ตามสเปคที่เราส่งราคา  
ประธาน      ก็ไม่เกินจริงครับ  วันนี้คือหลักความจริงที่จะจัดซื้อจัดจ้างครับ   
      มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายต่อไหมครับ เชิญนะครับ วันนี้ขอขอบคุณ 
      สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่มาประชุมวันนี้ครับ  ขอขอบคุณ  
      คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน  
      ทุกกอง เลยครับที่เข้าร่วมประชุมผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา  
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                        ( นายภาษิต  ธุระกิจ ) 
      ต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
 
 

      ลงชื่อ        ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                          ( นายสมหวัง    วงศ์มะณี)  
       ต าแหนง่รองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
 
 
       ลงชื่อ               ผูร้ับรองรายงานการประชุม  
                            ( นายทองอินทร์  กันลา )  
      ต าแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
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